

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2568

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7 มี.ค. 68 เกาหลีใต้ "จำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุเครื่องบินรบเกาหลีใต้ทิ้งระเบิดผิดพลาดเพิ่มขึ้นเป็น 29 ราย"

สนข. Reuters รายงานว่า กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้รายงานว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ทิ้งระเบิดผิดพลาดในพื้นที่พลเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 29 ราย แบ่งเป็นพลเรือน 15 ราย และทหาร 14 ราย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ขณะที่เครื่องบินรบกำลังฝึกซ้อมร่วมกับสหรัฐฯ แต่เกิดความผิดพลาดในการปล่อยระเบิด ทำให้ระเบิด MK82 ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 8 ลูก ตกนอกพื้นที่ฝึกซ้อม ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างในเมืองโพซอนได้รับความเสียหาย

9 มี.ค. 68 เกาหลีเหนือ "เกาหลีเหนือประณามการซ้อมรบร่วมสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ว่าเป็นการข่มขู่"

สนข. Reuters รายงานว่า เกาหลีเหนือได้ออกแถลงการณ์ประณามการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐฯอเมริกาและเกาหลีใต้ โดยระบุว่า การกระทำดังกล่าวเป็น "การข่มขู่ที่อันตราย" และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่คาดคิด การซ้อมรบร่วมดังกล่าวมีชื่อว่า "Freedom Shield" และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2568 เกาหลีเหนือมองว่าการซ้อมรบนี้เป็น การเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานประเทศตน

10 มี.ค. 68 เกาหลีเหนือ "เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ หลังประณามการซ้อมรบร่วมสหรัฐฯ-เกาหลีใต้"

สนข. Reuters รายงานว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลหลายลูกจากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไปยังทะเลเหลือง การยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ประณามการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีใต้ว่าเป็นการข่มขู่ที่อันตราย กองทัพเกาหลีใต้ยืนยันการยิงขีปนาวุธดังกล่าว และระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

4 มี.ค. 68 ปากีสถาน "เหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีฐานทัพอากาศในปากีสถาน เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย"

สนช. AP รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ฐานทัพอากาศในเมืองบันนุ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และบาดเจ็บ 30 ราย ผู้ก่อเหตุซัรบรบทฤกต์ระเบิดพุ่งชนกำแพงฐานทัพอากาศทำให้เกิดการระเบิดรุนแรง ส่งผลให้อาคารใกล้เคียง รวมถึงมัสยิดและตลาดได้รับความเสียหาย หลังการระเบิด กลุ่มมือปืนพยายามบุกเข้าไปในฐานทัพอากาศ แต่ถูกสกัดโดยกองกำลังความมั่นคง กลุ่ม Jaish Al-Fursan ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตาลีบันปากีสถาน อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้

4 มี.ค. 68 ปากีสถาน "เหตุโจมตีฐานทัพอากาศในปากีสถาน เสียชีวิต 18 ราย"

สนช. AP รายงานว่า เกิดเหตุโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองบันนุ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 18 ราย รวมถึงทหาร 5 นาย และบาดเจ็บ 42 ราย กลุ่มติดอาวุธที่เกี่ยวข้องกับตาลีบันปากีสถานอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ การโจมตีเกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอน ขณะที่ประชาชนกำลังละศีลอดหรือสวดมนต์ในมัสยิดใกล้เคียง

11 มี.ค. 68 ปากีสถาน "กลุ่มกบฏบีแอลเอโจมตีรถไฟโดยสารในปากีสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 26 ราย"

สนช. ต่างประเทศรายงานว่า กลุ่มกบฏ Balochistan Liberation Army (BLA) ได้โจมตีและยึดรถไฟโดยสาร Jaffar Express ที่เดินทางจากเมืองแควตตาไปยังเปชวาร์ โดยมีผู้โดยสารประมาณ 380 คน กลุ่มกบฏได้วางระเบิดรางรถไฟและเปิดฉากยิง ส่งผลให้รถไฟหยุดในพื้นที่ภูเขาที่ยากต่อการเข้าถึง กลุ่มกบฏได้จับผู้โดยสารเป็นตัวประกัน และเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองภายใน 48 ชั่วโมง กองกำลังปากีสถานได้ดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 64 ราย รวมถึงทหาร 18 นาย และกลุ่มกบฏ 33 คน

18 มี.ค. 68 อินเดีย "อินเดียประกาศเคอร์ฟิวหลังเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและมุสลิม"

สนช. Reuters รายงานว่า รัฐบาลของอินเดียได้ประกาศเคอร์ฟิวหลังเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพที่มีความสำคัญทางศาสนาสำหรับทั้งสองฝ่าย

ตะวันออกกลาง

3 มี.ค. 68 **ฉนวนกาซา "โดรนอิสราเอลโจมตีเมืองราฟาห์ ฉนวนกาซา เสียชีวิต 2 ราย"**

สนข. Reuters รายงานว่า เจ้าหน้าที่การแพทย์และสื่อของกลุ่มฮามาสรายงาน ว่า กองทัพอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศโดยใช้โดรนยิงโจมตีรถยนต์ในเมืองราฟาห์ ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ส่งผลให้ชายชาวปาเลสไตน์ 2 รายเสียชีวิต โดยกลุ่มฮามาสระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองเป็นสมาชิกของกลุ่ม ขณะที่กองทัพอิสราเอลยังไม่แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

3 มี.ค. 68 **อิสราเอล "เหตุแทงที่สถานีขนส่งในเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล มีผู้เสียชีวิต 1 ราย"**

สนข.ตปท.รายงาน ว่า เกิดเหตุแทงที่สถานีขนส่งในเมืองไฮฟา มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ตำรวจอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้าย ผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุเป็นพลเมืองอิสราเอลจากเมืองดรูซอาหรับใกล้เคียง ซึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม กลุ่มฮามาสยกย่องการโจมตีนี้ แต่ไม่ได้อ้างความรับผิดชอบ

3 มี.ค. 68 **อิสราเอล "อิสราเอลบุกเคลียร์ค่ายผู้ลี้ภัยในเวสต์แบงก์ ยกระดับมาตรการควบคุม"**

สนข. Reuters รายงานว่า กองกำลังอิสราเอลได้บุกเข้าค่ายผู้ลี้ภัยบาลาตาในเมือง نابลัส เวสต์แบงก์ และควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้นักเคลื่อนไหวใช้เป็นที่ชุมนุมโจมตี มีการปิดล้อมทางเข้าออกค่ายอย่างเข้มงวด ประชาชนในพื้นที่รายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วน และมีการยิงปะทะกับกลุ่มติดอาวุธในบางจุด

4 มี.ค. 68 **อิสราเอล "กองกำลังอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการฮามาสในเวสต์แบงก์"**

Reuters รายงานว่า กองกำลังอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในเมืองเจนิน และสามารถสังหารนายมุฮัมหมัด ซาอาดี ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮามาส ซึ่งเชื่อว่ามีบทบาทสำคัญในการวางแผนโจมตีเป้าหมายอิสราเอลในเวสต์แบงก์ โดยมีการยิงปะทะและใช้โดรนโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ

7 มี.ค. 68 **เยรูซาเลม "ชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเลมเผาระวังสถานการณ์ในวันศุกร์แรกของเดือนรอมฎอน"**

รายงาน ว่า วันศุกร์แรกของเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจำนวนมากเดินทางไปยังมัสยิดอัล อักซอเพื่อประกอบพิธีละหมาด ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทางการอิสราเอล ทั้งนี้ ประชาชนแสดงความกังวลต่อความเป็นไปได้ในการเกิดความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้แสวงบุญ

7 มี.ค. 68 ซีเรีย "ปะทะระหว่างกองทัพซีเรียและประชาชนในหลายพื้นที่ เสียชีวิตหลายราย"

สนช. CNN รายงานว่า เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพซีเรียและประชาชนในหลายพื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจต่อวิกฤตเศรษฐกิจ ความล้มเหลวของระบบราชการ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานระบุว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบคน

8 มี.ค. 68 ซีเรีย "การปะทะในเมืองลาแทเกีย สะท้อนความตึงเครียดภายในกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลซีเรีย"

สนช. CNN รายงานว่า เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มพลเรือนชาวอาวาลีกับกองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลในเมืองลาแทเกีย ซึ่งเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของประธานาธิบดีอัสซาด โดยผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของชายหนุ่มที่ถูกตำรวจทำร้ายจนเสียชีวิต การชุมนุมที่เริ่มต้นอย่างสงบได้ทวีความรุนแรงจนกลายเป็นการเผชิญหน้ากับกองกำลังความมั่นคง

9 มี.ค. 68 ซีเรีย "ประธานาธิบดีซีเรียเตือนสถานการณ์รุนแรงในประเทศอาจลุกลาม"

สนช. CNN รายงานว่า ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ของซีเรีย ออกมาเตือนว่าความรุนแรงที่ปะทุขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงต้นเดือนมีนาคม อาจลุกลามกลายเป็นความไม่สงบครั้งใหม่ในระดับประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประชาชนเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาเศรษฐกิจ การทุจริต และการใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ ความตึงเครียดยังได้รับแรงกระตุ้นจากความไม่พอใจในหมู่กลุ่มอาวาลี (Alawite) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล

11 มี.ค. 68 อิสราเอล "กองกำลังอิสราเอลปฏิบัติการในเวสต์แบงก์ เสียชีวิต 6 ราย"

สนช. ตปท. รายงานว่า กองกำลังอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการในเมืองเจนนิน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย นอกจากนี้ กองกำลังความมั่นคงปาเลสไตน์ยังสังหารชายอีก 1 รายที่ต้องการตัวจากเหตุการณ์ก่อนหน้า ตั้งแต่มกราคม 2568 มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตมากกว่า 30 รายจากปฏิบัติการของอิสราเอลในเวสต์แบงก์ ปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเข้าไปที่กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เช่น ฮามาส และอิสลามิกญูฮาด ประเทศต่าง ๆ รวมถึงฝรั่งเศส เยอรมนี และสหประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจ

13 มี.ค. 68 ซีเรีย "อิสราเอลโจมตีทางอากาศใกล้กรุงดามัสกัส ซีเรีย"

สนช.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศบริเวณชานเมืองดามัสกัส โดยเป้าหมายเป็นคลังอาวุธของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าใช้ในการลำเลียงอาวุธไปยังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน

14 มี.ค.68 อิสราเอล "กลุ่มชาวอิสราเอลหัวรุนแรงบุกหมู่บ้านในเวสต์แบงก์ ชาวบ้านระบุงูกจุดไฟเผาบ้านเรือน"

สนช. Reuters รายงานว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านอัลมุฟาการาห์ถูกกลุ่มชาวอิสราเอลหัวรุนแรงโจมตีบ้านเรือน จุดไฟเผาทรัพย์สิน และทำร้ายร่างกาย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างชาวอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ยังคงสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

15 มี.ค. 68 เยเมน "ประธานาธิบดีทรัมป์อนุมัติปฏิบัติการโจมตีสูติในเยเมน"

สนช.CNN รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติให้กองทัพดำเนินการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮูตีในเยเมน หลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดง ทรัมป์ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องความมั่นคงทางทะเลของสหรัฐฯ และส่งสัญญาณเตือนไปยังอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มฮูตี

15 มี.ค. 68 เยเมน "ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งโจมตีฐานฮูตีในเยเมน และเตือนอิหร่าน"

สนช. Reuters รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้กองทัพสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเยเมน หลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือของสหรัฐฯ ในทะเลแดง พร้อมทั้งออกแถลงการณ์เตือนอิหร่านไม่ให้แทรกแซงสถานการณ์

16 มี.ค. 68 เยเมน "สหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายกลุ่มฮูตีในเมืองทาอิซ เยเมน"

สนช. Reuters รายงานว่า ประชาชนในเมืองทาอิซรายงานว่าเกิดเสียงระเบิดและการโจมตีทางอากาศหลายครั้งต่อเป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮูตี โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการโจมตี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้กรณีที่กลุ่มฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดง

18 มี.ค. 68 เยเมน "สหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายฮูตีในเยเมนอย่างน้อย 10 แห่ง"

สนช. Reuters รายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศอย่างน้อย 10 จุดต่อเป้าหมายของกลุ่มฮูตีในจังหวัดซาอาดาและโฮเดดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดศักยภาพในการโจมตีเรือพาณิชย์ในภูมิภาคและสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มก่อความไม่สงบในเยเมน

18 มี.ค. 68 ฉนวนกาซา "กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป้าหมายฮามาสในฉนวนกาซา"

สนช. Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา หลังจากมีรายงานการยิงจรวดจากกาซาเข้าสู่อิสราเอล การโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 400 ราย รวมถึงเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสหลายจุดถูกทำลาย

แอฟริกา

27 ก.พ. 68 คองโก "เกิดการขัดขวางการประชุมของผู้นำกลุ่มกบฏในเมืองบูคาเว"

สนช. Reuters รายงานว่า ประชาชนในเมืองบูคาเว รายงานว่าเกิดเสียงปืนดังก้องและสร้างความโกลาหลระหว่างการชุมนุมของกลุ่มกบฏ โดยมีรายงานว่าผู้นำกลุ่มกบฏ RED-Tabara ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธจากประเทศบรุนดี อยู่ในพื้นที่ขณะเกิดเหตุ โดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

2 มี.ค. 68 โซมาเลีย "กองกำลังความมั่นคงโซมาเลียสังหารสมาชิกกลุ่มอัล-ชาบับมากกว่า 40 ราย"

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของโซมาเลีย (SNTV) รายงานว่า กองกำลังความมั่นคงของโซมาเลียร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศได้ดำเนินการทางทหารในพื้นที่ Biya Cadde ของรัฐ Hirshabelle ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธอัล-ชาบับถูกสังหารมากกว่า 40 ราย ขณะปฏิบัติการกำลังวางแผนโจมตีในภูมิภาคดังกล่าว โดยกลุ่มอัล-ชาบับเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีความเชื่อมโยงกับอัลกออิดะห์ และเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลโซมาเลียมาอย่างยาวนาน

14 มี.ค. 68 **ชุดาน "กองกำลังกึ่งทหารบุกโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในชุดาน"**

สนข.CNN รายงานว่า กองกำลังกึ่งทหารในชุดานได้บุกโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคาร์ฟูร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รายงานระบุว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือน รวมถึงการลอบวางเพลิงและปล้นสะดม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพชุดานกับกลุ่ม RSF (Rapid Support Forces) ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2566

18 มี.ค.68 **โซมาเลีย "กลุ่มติดอาวุธในโซมาเลียลอบวางระเบิดขบวนรถประธานาธิบดี ขณะเจ้าตัวยังปลอดภัย"**

สนข.Reuters รายงานว่า กลุ่มอัล-ชาบับได้พยายามลอบวางระเบิดโจมตีขบวนรถของประธานาธิบดี ฮัสซัน ซีค โมฮามุด ของโซมาเลีย ขณะเดินทางในกรุงโมกาดิชู โชคดีที่ประธานาธิบดีปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายใด ๆ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของโซมาเลียยืนยันว่า มีการวางกับระเบิดริมถนน ซึ่งถือเป็นวิธีการโจมตีที่กลุ่มอัล-ชาบับใช้บ่อยครั้งในประเทศ

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

28 ก.พ.68 **กรีซ “กรีซหยุดชะงักเนื่องจากการประท้วงครั้งใหญ่ครบรอบอุบัติเหตุรถไฟชนกัน”**

สนข.Reuters รายงานว่า ประเทศกรีซเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นวันครบรอบ 2 ปีของอุบัติเหตุรถไฟชนกันครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 57 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ และนำไปสู่การชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากได้เข้าร่วมการหยุดงานทั่วประเทศ และมีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิต ในกรุงเอเธนส์ ผู้ชุมนุมรวมตัวกันบริเวณจัตุรัสซินแทกมา ใกล้อาคารรัฐสภา โดยมีการพ่นสีระบุชื่อของผู้เสียชีวิตลงบนพื้น และเปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจต่อบทบาทของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การชุมนุมที่เริ่มต้นอย่างสงบได้เปลี่ยนเป็นความรุนแรงเมื่อกลุ่มบุคคลบางส่วนขว้างระเบิดเพลิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยายามบุกกรุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อควบคุมสถานการณ์ นอกจากนี้ ในเมืองเทสซาโลนีกี กลุ่มผู้ประท้วงได้ปล่อยลูกโป่งสีดำขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต การประท้วงครั้งนี้ส่งผลให้ระบบขนส่งสาธารณะต้องหยุดให้บริการในหลายพื้นที่ หน่วยงานราชการบางแห่งปิดทำการ และมีประชาชนออกมาแสดงจุดยืนตามเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาล

28 ก.พ.68 รัสเซีย “การป้องกันทางอากาศของรัสเซียสกัดโดรน 17 ลำใน 6 ภูมิภาค”

สนข.Reuters รายงานว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่า ระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียได้สกัดกั้นอากาศยานไร้คน (โดรน) ขับจำนวน 17 ลำในช่วงเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเหนือพื้นที่ 6 ภูมิภาคของประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเวลา 20:05 น. ถึง 22:30 น. ตามเวลามอสโก โดยโดรนถูกสกัดกั้นในภูมิภาค Bryansk, Belgorod และ Voronezh ซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครน รวมถึงภูมิภาค Smolensk ทางตะวันตกของรัสเซีย ภูมิภาค Tver ตอนกลางของประเทศ และคาบสมุทรไครเมีย

28 ก.พ.68 รัสเซีย “การโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียโจมตีสถานพยาบาลและเป้าหมายอื่น ๆ ในเมืองคาร์คิฟ”

สนข.Reuters รายงานว่า โดรนของรัสเซียได้โจมตีสถานพยาบาลและเป้าหมายอื่น ๆ ในเมืองคาร์คิฟ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 7 คน นายโอเลห์ ซินเยฮูบอฟ ผู้ว่าการภูมิภาคคาร์คิฟ รายงานว่า โดรนของรัสเซียจำนวน 9 ลำได้โจมตีพื้นที่พลเรือนใน 3 เขตกลางของเมืองคาร์คิฟ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตีของรัสเซียบ่อยครั้งในช่วงสงครามที่ยาวนานกว่า 3 ปี จากการโจมตีดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ 7 คน และมีการอพยพประชาชนกว่า 50 คนออกจากสถานพยาบาลที่ถูกโจมตี นางยูเลีย สวีรีเดนโก รองนายกรัฐมนตรีคนแรกของยูเครน แสดงความเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X (เดิมคือ Twitter) หลังการโจมตีว่า "ผู้นำโลกพูดถึงสันติภาพ แต่การกระทำของรัสเซียแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจน พวกเขาไม่เจรจา แต่ทำลาย" ทั้งนี้ รัสเซียได้ปฏิเสธการโจมตีเป้าหมายพลเรือน แต่ยังคงโจมตีเมืองและพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแนวหน้าของการรุกรานอย่างต่อเนื่อง

1 มี.ค.68 โรมานี “โรมานีพบชิ้นส่วนโดรนรัสเซียและทำลายวัตถุระเบิดที่พบ”

สนข.Reuters รายงานว่า กระทรวงกลาโหมโรมานีพบชิ้นส่วนของอากาศยานไร้คนขับ ของรัสเซียในเขตกาลาตี ห่างจากพรมแดนมอลโดวาประมาณ 500 เมตร ชิ้นส่วนดังกล่าวมีวัตถุระเบิดที่ยังคงทำงานอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการระเบิดวัตถุระเบิดนั้นในที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโรมานีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและนาโต้ มีพรมแดนยาว 650 กิโลเมตรติดกับยูเครน และเคยพบชิ้นส่วนโดรนของรัสเซียตกลงบนดินแดนโรมานีหลายครั้งในปีที่ผ่านมา และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติโรมานีได้ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้กองทัพยิงโดรนที่ละเมิดน่านฟ้าของประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยพิจารณาจากระดับภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2 มี.ค.68 ยูเครน “โดรนโจมตีอาคารอพาร์ทเมนต์ในเมืองคาร์คิฟ ประเทศยูเครน มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย”

สนช.Reuters รายงานว่า โดรนของรัสเซียได้โจมตีอาคารอพาร์ทเมนต์หลายชั้นในเมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่อันดับสองของยูเครน ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บ 8 ราย นอกจากนี้ อาคารที่พักอาศัยอื่น ๆ อีกสามแห่งได้รับความเสียหาย โดยเมืองคาร์คิฟแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางอากาศบ่อยครั้ง ตั้งแต่การรุกรานของรัสเซียเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

3 มี.ค.68 ยูเครน “การโจมตีของรัสเซียในช่วงกลางคืน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 รายในยูเครน”

สนช.Reuters รายงานว่า กองกำลังรัสเซียได้ทำการโจมตีด้วยปืนใหญ่ในช่วงกลางคืน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 รายในเมืองครามาตอร์สค์ ทางตะวันออกของยูเครน นายโอเล็กซานเดอร์ กอนชาเรนโก นายกเทศมนตรีเมืองครามาตอร์สค์ รายงานว่า การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตที่อยู่อาศัย โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชาย และมีผู้บาดเจ็บเป็นชายและหญิงอีกสองคน นอกจากนี้ กองกำลังรัสเซียยังได้โจมตีด้วยโดรนจำนวน 79 ลำในหลายภูมิภาคของยูเครนในช่วงกลางคืน กองทัพอากาศยูเครนระบุว่าสามารถทำลายโดรนของรัสเซียได้ 63 ลำจากทั้งหมด 79 ลำ ในเมืองซาปรีซเซีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครน การโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียทำให้พลเรือนบาดเจ็บ 1 ราย การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ที่อาคารที่พักอาศัย และแรงระเบิดยังทำให้อาคารใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนหลายสิบคนไม่มีที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ยังไม่มีการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากรัสเซียต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

3 มี.ค.68 รัสเซีย “FSB ยิงสังหารผู้ต้องสงสัยวางแผนก่อการร้ายในกรุงมอสโก”

สนช.Reuters รายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยบริการความมั่นคงของรัสเซีย (FSB) ได้เข้าโจมตีและจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าจะวางแผนจะก่อเหตุก่อการร้ายในระบบรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโก และสถาบันศาสนาในเขตมอสโก ส่งผลให้คนร้ายเสียชีวิต นอกจากนี้ FSB ระบุว่าผู้ต้องสงสัยมีแผนจะเดินทางไปยังอัฟกานิสถานและเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายหลังจากปฏิบัติการโจมตีดังกล่าว

3 มี.ค.68 อิสราเอล “เหตุแทงกันในเมืองไฮฟา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย”

สนช.Reuters รายงานว่า เกิดเหตุแทงกันในสถานี่ชนสงฆ์ในเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นการก่อการร้าย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นพลเมืองอิสราเอลจากเมืองทรูฮาหรับ ซึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ ฮามาส ได้ยกย่องการโจมตีครั้งนี้ แต่ไม่ได้อ้างความรับผิดชอบ

3 มี.ค.68 รัสเซีย “ปล่อยจรวดโซยุซพร้อมยานอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการป้องกันประเทศ”

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอากาศรัสเซียได้ทำการปล่อยจรวดโซยุซ-2.1 ปี ซึ่งบรรทุกยานอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการป้องกันประเทศ การปล่อยจรวดดังกล่าวเกิดขึ้นที่ฐานปล่อยจรวดเพลเซตสค์ ในเขตอาร์คันเกลสค์ ทางตอนเหนือของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานอวกาศและภารกิจดังกล่าวไม่ได้รับการเปิดเผย

จรวดโซยุซของรัสเซียถูกใช้ในภารกิจอวกาศต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งอุปกรณ์และนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ โดยตามข้อมูลขององค์การอวกาศยุโรป จรวดโซยุซได้ถูกปล่อยมาแล้วเกือบ 1,700 ครั้ง ฐานปล่อยจรวดเพลเซตสค์มักถูกใช้สำหรับการปล่อยยานที่มีดาวเทียมทางการทหาร นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ฐานดังกล่าวยังถูกใช้สำหรับการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปยาร์ส อีกด้วย

3 มี.ค. 68 ซีเรีย "อิสราเอลโจมตีคลังอาวุธในเมืองคาร์ดาฮา ประเทศซีเรีย”

สนข.ของรัฐซีเรีย (SANA) รายงานว่า กองกำลังอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อสถานที่ทางทหารในเมืองคาร์ดาฮา ซึ่งตั้งอยู่ในภูเขาของจังหวัดลาตาเกีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย เป้าหมายของการโจมตีคือคลังอาวุธที่เคยเป็นของรัฐบาลซีเรียก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวในซีเรียระบุว่า การโจมตีดังกล่าวได้โจมตีทรัพย์สินของกองทัพซีเรียสามแห่ง ได้แก่ สถานีเรดาร์ทางตอนเหนือของเมือง คลังอาวุธ และท่าเรือใกล้กับท่าเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของซีเรียที่ทาร์ตุส

3 มี.ค. 68 ปาเลสไตน์ “อิสราเอลโจมตีทางอากาศในราฟาห์ ฉนวนกาซา”

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ราฟาห์ ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย สื่อของกลุ่มฮามาสรายงานว่า การโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ยานพาหนะที่ต้องสงสัยว่าเป็นของกลุ่มติดอาวุธ อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายของปฏิบัติการดังกล่าว

3 มี.ค. 68 ยูเครน “การโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียทำให้เกิดไฟฟ้าดับในเมืองโอเดซา”

สนข.Reuters รายงานว่า กองกำลังรัสเซียได้ทำการโจมตีด้วยโดรนในเมืองโอเดซา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และทำให้เกิดไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ การโจมตีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในหลายพื้นที่ของเมือง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งฟื้นฟูระบบพลังงานเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้โดยเร็ว

4 มี.ค.68 เซอร์เบีย “เหตุการณ์ความวุ่นวายภายในรัฐสภา: สมาชิกฝ่ายค้านจุดระเบิดควันทันประทุวง”

สนช.CNN รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในรัฐสภาเซอร์เบีย เมื่อสมาชิกสภาฝ่ายค้านจุดระเบิดควันทันภายในห้องประชุม เพื่อประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งประธานรัฐสภาคนใหม่ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การประชุมต้องหยุดชะงัก และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ สมาชิกสภาฝ่ายค้านได้แสดงความไม่พอใจต่อกระบวนการเลือกตั้งประธานรัฐสภา โดยอ้างว่ามีความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม การจุดระเบิดควันทันถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงต่อกระบวนการดังกล่าว หลังจากเหตุการณ์สงบลง การประชุมได้กลับมาดำเนินการต่อ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเลือกประธานรัฐสภาคนใหม่ตามระเบียบวาระ

5 มี.ค. 68 ยูเครน "ชิปนาวุธรัสเซียถล่มเมืองครีวีห์ริห์ มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 32 ราย"

สนช.Reuters รายงานว่า เกิดเหตุโจมตีด้วยชิปนาวุธจากรัสเซีย ไปยังเมืองครีวีห์ริห์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ส่งผลให้โรงแรมแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองถูกทำลาย เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 32 ราย ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุว่า เมืองครีวีห์ริห์เคยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของรัสเซียหลายครั้งนับตั้งแต่การรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียในยูเครนเมื่อสามปีก่อน

7 มี.ค. 68 ยูเครน “การโจมตีของรัสเซียสร้างความเสียหายต่อสถานีผลิตก๊าซของยูเครน”

สนช.Reuters รายงานว่า กองกำลังรัสเซียได้ทำการโจมตีด้วยชิปนาวุธและโดรนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก๊าซในหลายภูมิภาคของยูเครน ส่งผลให้สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัทนาฟโตกาซ (Naftogaz) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซของรัฐยูเครนได้รับความเสียหาย ซึ่งการโจมตีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก๊าซในหลายภูมิภาค นอกจากนี้ ในภูมิภาคเทอร์โนปิล ทางตะวันตกของยูเครน การโจมตีได้สร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ส่วนในเมืองคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ กองกำลังรัสเซียได้โจมตีสถานประกอบการพลเรือน มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ รัสเซียได้เพิ่มความถี่ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซของยูเครนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

7 มี.ค. 68 ยูเครน “รัสเซียโจมตีโดโบรพิลเลีย ตาย 4 เจ็บ 18”

สนช.Reuters รายงานว่า กองกำลังรัสเซียได้ทำการโจมตีเมืองโดโบรพิลเลีย ทางตะวันออกของยูเครน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 18 ราย กองกำลังรัสเซียได้ยิงโจมตีเมืองโดโบรพิลเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองโบโครฟสค์ หนึ่งในจุดสำคัญของการรุกคืบของรัสเซียในภูมิภาคตะวันออกของยูเครน โดยผู้ว่าการเมืองโดโบรพิลเลีย ได้เรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แนวหน้าของสงคราม ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร อพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ อัยการแคว้นโดเนตสค์รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 5 รายจากการโจมตีของรัสเซียในเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งในภูมิภาคเดียวกัน โดยหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นในเมืองโบโครฟสค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการรุกคืบของรัสเซียในภูมิภาคนี้

8 มี.ค. 68 **รัสเซีย “โรงกลั่นน้ำมันคีริชิได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน”**

สนช.Reuters รายงานว่า โรงกลั่นน้ำมันคีริชิ (Kirishi) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน ผู้ว่าการแคว้นเลนินกราด รายงานว่าระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียสามารถยิงโดรนตกได้หนึ่งลำก่อนถึงโรงกลั่น และอีกลำถูกทำลายเหนือพื้นที่ของโรงกลั่น ส่งผลให้เศษซากของโดรนตกลงมาและทำให้โครงสร้างภายนอกของถังเก็บน้ำมันได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่า ในวันเดียวกัน กองกำลังรัสเซียสามารถทำลายโดรนของยูเครนได้ 31 ลำ ซึ่งรวมถึง 26 ลำที่ถูกทำลายในแคว้นครัสโนดาร์

10 มี.ค. 68 **ยูเครน “รัสเซียเสริมกำลังในแคว้นซุมิของยูเครนใกล้ชายแดนรัสเซีย”**

สนช.Reuters รายงานว่า กองกำลังรักษาชายแดนของยูเครนรายงานว่า รัสเซียกำลังพยายามสร้างจุดยึดครองในแคว้นซุมิ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนรัสเซีย โดยได้เสริมกำลังทหารและอาวุธหนักบริเวณแนวชายแดน พร้อมเพิ่มการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าว รัสเซียมีความพยายามขยายแนวรบจากภูมิภาคโดเนตสค์และลูฮันสค์ไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของยูเครน ซึ่งอาจเป็นการเตรียมการสำหรับปฏิบัติการทางทหารในระยะยาว

10 มี.ค. 68 **ยูเครน “ยูเครนเพิ่มการจัดซื้อโดรน FPV ภายในประเทศเพื่อเสริมกำลังทางทหาร”**

สนช.Reuters รายงานว่า รัฐบาลยูเครนประกาศแผนการเพิ่มการจัดซื้อโดรน FPV ที่ผลิตภายในประเทศ ให้ได้ประมาณ 4.5 ล้านเครื่องภายในปี 2568 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 เท่า แผนการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมขีดความสามารถของกองทัพยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซีย เนื่องจากโดรน FPV สามารถใช้เป็นอาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 มี.ค. 68 **รัสเซีย “การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนทำให้เกิดเพลิงไหม้ในโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย”**

สนช.Reuters รายงานว่า ยูเครนได้ดำเนินการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดต่อกรุงมอสโกและภูมิภาคโดยรอบ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บ 17 ราย การโจมตีดังกล่าวทำให้สนามบินหลักทั้งสี่แห่งของกรุงมอสโกต้องปิดทำการชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าโรงกลั่นน้ำมันในภูมิภาคครัสโนดาร์เกิดเพลิงไหม้จากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน

11 มี.ค. 68 **ยูเครน “ยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดที่มอสโก”**

สนช.Reuters รายงานว่า ยูเครนได้ดำเนินการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดต่อกรุงมอสโกและภูมิภาคโดยรอบ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บ 17 ราย การโจมตีดังกล่าวทำให้สนามบินหลักทั้งสี่แห่งของกรุงมอสโกต้องปิดทำการชั่วคราว

11 มี.ค. 68 ยูเครน “กองทัพอากาศยูเครนระบุว่าสามารถสกัดกั้นซีปนาวุธและโดรนของรัสเซียได้”

สนช.Reuters รายงานว่ากองทัพอากาศยูเครนรายงานว่าสามารถยิงสกัดกั้นซีปนาวุธและโดรนที่รัสเซียยิงเข้ามาได้ โดยระบุว่าสามารถยิงโดรนของรัสเซียตกได้ 98 ลำจากทั้งหมด 133 ลำที่ถูกยิงเข้ามาในช่วงกลางคืน

12 มี.ค. 68 ยูเครน “ข้อเสนอหยุดยิง 30 วันระหว่างสหรัฐฯ และยูเครน”

สนช.The Times รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและยูเครนได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงเต็มรูปแบบเป็นเวลา 30 วัน โดยยูเครนตกลงที่จะหยุดการโจมตีด้วยซีปนาวุธ โดรน และระเบิดตลอดแนวหน้าทั้งหมด ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากสหรัฐฯ แก่ยูเครนกลับมาดำเนินการทันทีหลังจากข้อตกลงนี้ เจ้าหน้าที่ของยูเครนแสดงความขอบคุณสำหรับการหารือที่สร้างสรรค์และเน้นย้ำถึงสัญญาณเชิงบวกที่ข้อตกลงหยุดยิงนี้ส่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และยูเครน

12 มี.ค.68 ยูเครน “ยูเครนระบุว่ารัสเซียยิงซีปนาวุธ 3 ลูกและโดรน 133 ลำ โจมตีในช่วงเวลากลางคืน”

สนช. Reuters รายงานว่า กองทั่วยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้ยิงซีปนาวุธ 3 ลูกและโดรน 133 ลำในการโจมตีข้ามคืน โดยกองทัพอากาศยูเครนสามารถยิงโดรนตกได้ 98 ลำจากทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีโดรนอีก 20 ลำที่ถูกขัดขวางไม่ให้ถึงเป้าหมายด้วยมาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์

11 มี.ค.68 ยูเครน “สหรัฐฯ และยูเครนพบปะที่ซาอุดีอาระเบียหลังการเจรจาที่ทำเนียบขาวล้มเหลว”

สนช. Reuters รายงานว่า หลังจากการเจรจาที่ทำเนียบขาวไม่ประสบความสำเร็จ สหรัฐอเมริกาและยูเครนได้จัดการประชุมที่เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูสันติภาพในยูเครน การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและหาทางออกสำหรับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในภูมิภาค

12 มี.ค.68 ยูเครน “การโจมตีด้วยซีปนาวุธของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 รายในเรือบรรทุกสินค้าในท่าเรือโอเดซา”

สนช.Reuters รายงานว่า รัสเซียได้ทำการโจมตีด้วยซีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าในท่าเรือโอเดซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เหตุการณ์นี้สร้างความตึงเครียดเพิ่มเติมในภูมิภาคและส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

14 มี.ค. 68 รัสเซีย “รัสเซียสกัดโดรน 4 ลำที่มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโก”

สนช.Reuters รายงานว่า นายเซอร์เกย์ โชบายานิน นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก รายงานว่าระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดโดรน 4 ลำที่มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกได้สำเร็จ ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว

14 มี.ค. 68 ยูเครน “การโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียทำให้มีผู้บาดเจ็บ 12 รายในเมืองครีวีร์ห์”

สนช.Reuters รายงานว่า รัสเซียได้ทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่พื้นที่อยู่อาศัยในเมืองครีวีร์ห์ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในพื้นที่โดยรอบเมืองครีวีร์ห์
